

Phát động giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

15:15 01/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Theo đó, Ban tổ chức sẽ trao 2 giải A, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Nội dung các tác phẩm dự thi cần phản ánh những kết quả của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Phản ánh kết quả tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Phản ánh sự đổi mới, sự sáng tạo, chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội. Hệ thống giải pháp, cách làm để thực hiện hiệu quả, thực chất nghị quyết Đại hội.

Bên cạnh đó, cũng phản ánh những kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: những cách làm hay, mô hình, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện; khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.



Trao giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Các tác phẩm cũng phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả và hoạt động ứng dụng chuyển đổi số vào các công tác của Đoàn. Việc triển khai Kết luận 01, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các mô hình mới trong triển khai thực hiện, Chỉ thị 05 trong thanh thiếu nhi; các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu...

Các tác phẩm dự thi cũng phản ánh về Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị: những bài viết hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo... Các đề tài viết về thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đối tượng tham gia dự thi là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Số lượng tác phẩm dự giải thưởng của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí là không giới hạn.

Ban tổ chức giải thưởng nhận các tác phẩm dự thi đăng tải từ ngày 01/7/2023 - 31/8/2023, thuộc 1 trong 2 thể loại: phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu. (các tác phẩm được đăng tải từ ngày 01/11/2022 đến ngày 31/8/2023).

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức trao sẽ trao giải thưởng cho mỗi thể loại (thể loại báo in và báo điện tử; thể loại phát thanh và truyền hình) bao gồm: 2 giải A, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Các tác giả đoạt giải sẽ được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 02 Giải thưởng tập thể cho các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình hoặc tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có đề xuất, gửi nhiều tác phẩm dự thi nhất, mỗi Giải trị giá 5 triệu đồng và Bằng khen.

Lễ tổng kết và trao Giải dự kiến diễn ra trong tháng 10/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/phat-dong-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-thieu-nhi-nam-2023>